

Số: /TB-UBND

Quang Phục, ngày 07 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban ngày 05/11/2022

Ngày 05/11/2022, UBND xã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì, tham dự cuộc họp các đồng chí BTV, TT HĐND, LĐ UBND, TT MTTQ, cán bộ, công chức, người lao động.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thước đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ ra những hạn chế, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Nông nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng các loại cây rau màu vụ đông và hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các diện tích cây rau màu đã trồng. Triển khai kế hoạch gieo cấy, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân, kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ chiêm xuân 2022-2023; chủ động cày lật đất phơi ải, với phương châm ruộng khô đến đâu tiến hành cày lật đất ngay đến đó (*Phân đấu cày vỡ đất xong trong tháng 11/2022*); HTX phối hợp với Phòng nông nghiệp và các công ty giống cây trồng cung ứng các loại giống lúa phục vụ nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân 2023. Chỉ đạo các đội sản xuất tổ chức lập bàn thu dịch vụ HTX vụ mùa 2022 và các khoản nợ cũ, của HTX; thời gian lập bàn thu từ ngày 09/11- 20/11/2022.

* *Công tác thú y:* Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; không để xảy ra tình trạng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Thường xuyên tuyên truyền để các hộ chăn nuôi tự kiểm tra và làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại để tránh phát sinh mầm bệnh; chuẩn bị các điều kiện để phòng chống rét cho vật nuôi và thủy sản.

2. Địa chính, xây dựng, môi trường: Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi. Tiếp nhận và giải quyết nội dung đơn đề nghị của công dân về đất đai, môi trường. Tiếp tục rà soát các hộ đấu thầu đất công đã hết hạn hợp đồng, xác minh, thanh lý, tổ chức ký hợp đồng đấu thầu lại theo thẩm quyền. Đôn đốc đơn vị Tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ chi tiết các khu dân cư mới để đề nghị các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, nhất là đôn đốc đơn vị thi công công trình nhà Hiệu bộ trường THCS hoàn thành các hạng mục để đưa vào

khai thác sử dụng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhà lớp học 12 phòng 3 tầng trường Tiểu học và các công trình phụ trợ của 2 nhà trường theo kế hoạch.

Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh, môi trường; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ thu gom rác thải, công tác vệ sinh, khử trùng tại hố rác thải tập trung của xã đảm bảo vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các Công ty, Doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã.

3. Giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới: Kết hợp với hạt quản lý đường bộ và điện lực Tứ Kỳ kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, hành lang đường điện. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và làm Tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

4. Văn hóa, thông tin: Duy trì trực tiếp sóng đài cấp trên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng hợp kết quả bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ kiểm tra Làng văn hóa năm 2022 để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện công nhận. Tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

5. Chính sách - xã hội: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và đối tượng BTXH theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 theo quy định (*Tổng hợp, báo cáo các biểu mẫu kết quả chính thức về UBND huyện; ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo danh sách đã được huyện phê duyệt*).

6. Y tế, dân số-KHHGD: Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân; thực hiện tốt việc tuyên truyền về việc tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường rà soát các đối tượng trong diện được tiêm phòng, để có kế hoạch dự trữ vắc-xin và tổ chức tiêm phòng đảm bảo đúng quy định. Ban dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính.

7. Giáo dục: Các nhà trường tiếp tục ổn định các nề nếp dạy và học. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; thực hiện tháng thi đua dạy và học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường; tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên các nhà trường và Hội cựu giáo chức nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

8. An ninh, trật tự: Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tăng cường quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn, nhất là các đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, người nghiện ma túy.

9. Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ, trực chỉ huy, trực SSCĐ, phối hợp với ban công an tuần tra canh gác bảo đảm ANCT- TTATXH trên địa

bản xã. Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023; tổ chức khám sơ tuyển NVQS đạt kết quả tốt, đủ về quân số, đảm bảo chất lượng; Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cho nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe khám tuyển NVQS tại huyện đảm bảo an toàn. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lãnh đạo các cơ sở thôn nắm bắt danh sách số nam công dân trong độ tuổi SSNN đã được nhận lệnh điều động sơ, khám tuyển để tuyên truyền luật NVQS động viên con em hội viên, đoàn viên đến địa điểm khám đúng thời gian quy định. Phối hợp với ban CHQS huyện tổ chức khám tuyển theo kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng Luật và hoàn thiện hồ sơ SSNN cho các nam thanh niên đủ sức khỏe qua kết luận của Hội đồng khám sức khỏe của Hội đồng NVQS huyện.

10. Tư pháp, văn phòng: Duy trì chế độ trực tiếp công dân, thực hiện công tác Tư pháp - Hộ tịch và công tác chứng thực theo quy định; Tiếp nhận và phối hợp giải quyết kịp thời dứt điểm các trường hợp có đơn thư công dân. Thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định. Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2022. Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

11. Hoạt động của các thôn, khu dân cư: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày đại đoàn kết toàn dân (18/11) đảm bảo vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Lãnh đạo nhân dân thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân, kế hoạch đánh bắt chuột để bảo vệ các trà lúa chiêm năm 2023. Phối hợp tổ chức thu các khoản dịch vụ, nợ đọng của HTX và thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022.

Ủy ban nhân dân thông báo để cán bộ, công chức thuộc UBND xã, các ngành có liên quan và các cơ sở thôn, căn cứ nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt thông báo này.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị;
- Công chức thuộc UBND xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VP,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thước